

## ส่วนที่ 4

### ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555)

ตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) มีผลบังคับใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสรรงบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งสรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง – การบริหาร

มุ่งพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้นนำของประเทศที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ [www.samutsakhon.com](http://www.samutsakhon.com) ฯลฯ จัดเวทีสาธารณะให้ประชาชนพื้นที่ติดชายฝั่งได้ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดรวมทั้งปัญหาอื่นในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปราศจากยาเสพติด โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย การสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการจัดหาเงินสมทบทุนมูลนิธิ

ชาเทียมในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการ ธรรมะสัญจร โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้พิการสากล โครงการเสริมสร้างเยาวชนเข้มแข็งจังหวัด สมุทรสาคร โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

### **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

มุ่งยกระดับการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนใน ตัวจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอยู่ที่ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สื่อการเรียนการสอน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในด้านการศึกษาเน้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นว่าสังคมจะดีได้คนในสังคมจะต้องเป็นคนดีมีคุณภาพ จึงจัดสรร งบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK PARK) โครงการสนับสนุนงบประมาณ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจำนวน 200 อัตรา ทดแทนจำนวนที่ขาดแคลน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม การพานักเรียนทัศนศึกษา สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นต้น เพื่อสร้างสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตั้งวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ว่า “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ยังคงมุ่งสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสมุทรสาคร และของชาติให้คงอยู่ สนับสนุนการเผยแพร่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ เยาวชน โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เข้าร่วมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โครงการค่าย อบรมศีลธรรมแก่เยาวชน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ชมการแสดงโขน ชมการแสดง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เป็นต้น

### **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ**

ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัด 2009 ส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา การปรับปรุงสนามกีฬาให้มีความทันสมัยมีสภาพ พร้อมใช้งาน โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ การจัดซื้อทรายที่มีฟอส ฟอรัสกำจัดยูเรีย อบรมบุคลากรเกี่ยวกับโรคเอดส์ การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อสม. เป็นต้น

### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม**

มุ่งสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นถนน สะพาน ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การขนส่ง การท่องเที่ยว และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมากของภาคแรงงาน ทำให้มีการนำทรัพยากรของจังหวัดมาใช้โดยขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาป่าชายเลนเสื่อมโทรม ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งที่ดินต่ำและมีการทรุดตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาจึงให้ความสำคัญกับการทำให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองต่างๆ โครงการจัดเก็บวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำท่าจีนและคลองสายสำคัญ โครงการนักสืบสายน้ำเพื่อท่าจีน ตอนล่าง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออก : ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น เช่น โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

สนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนโดยการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดสร้างตลาดสดกระท่อมแบนและตลาดสดอ้อมน้อยเพื่อเป็นแหล่งซื้อ - ขายสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระท่อมแบนและพื้นที่ใกล้เคียง